

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN TUẦN GIÁO
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/TB-MTTQ-BTT

Tuần Giáo, ngày 11 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2024
(Tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2024; Thông báo số 186/TB-TTHĐND, ngày 06/11/2024 của HĐND huyện Tuần Giáo về phân công kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lồng ghép với duy trì các mô hình “Tổ an ninh tự quản”, “mô hình 5 không”, “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”; vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hiệu quả công tác “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”... qua đó góp phần vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh, huyện đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong năm, tổ chức được 212 hội nghị tuyên truyền tại khu dân cư; Định kỳ hằng quý tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

2. Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

2.1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

- Hoạt động tiếp xúc cử tri: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp với Thường trực HĐND tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri theo quy định. Trong năm đã tổ chức cho Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri được 208 cuộc, có 755 ý kiến, các ý kiến đều tập trung vào các

nội dung đề nghị nhà nước hỗ trợ đầu tư làm đường giao thông nông thôn, kênh mương, đường, nước sạch, bể chứa nước, nhà văn hóa, nhà ở, điện lưới quốc gia, giải phóng mặt bằng, giống vật nuôi, dịch vụ rừng ...

- Công tác hòa giải: Mặt trận cơ sở phối hợp tham gia thực hiện hiệu quả công tác hòa giải cơ sở. Đã tiếp nhận 152 vụ, trong đó: hòa giải thành 119 vụ, không thành 23 vụ, đang hoà giải 10 vụ. Nội dung chủ yếu hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, tranh chấp đất đai, hôn nhân... Thông qua hoạt động hòa giải đã hạn chế được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

- Tổ chức tiếp công dân theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiếp 21 lượt công dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, đề nghị phản ánh của công dân.

- MTTQ các cấp Chủ trì tổ chức 21 hội nghị đối thoại giữa MTTQ và Nhân dân đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp (*cấp huyện 01; cấp xã 20*).

2.2. Công tác giám sát

Hiệp thương với các tổ chức thành viên huyện thống nhất về nội dung giám sát và ban hành Chương trình số 72/CTr-MTTQ-BTT, ngày 25/4/2024 về giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024; Kế hoạch số 156/KH-MTTQ-BTT, ngày 25/4/2024 về giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2024; Kế hoạch số 156/KH-MTTQ-BTT ngày 25/4/2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam huyện năm 2024; Kế hoạch số 01/ KH-MTTQ-BTT ngày 01/7/2024 về giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tổ chức được 20 cuộc giám sát với 28 kiến nghị gửi đơn vị được giám sát (*cấp huyện 02 cuộc, cấp xã 18 cuộc*). Phối hợp với các đơn vị theo quy chế phối hợp thực hiện tham gia 21 cuộc (*cấp huyện 08 cuộc, cấp xã 13 cuộc*) giám sát, kiểm tra. Ban TTND, Ban giám sát ĐTCD các xã, thị trấn tổ chức được 36 cuộc với 35 ý kiến, kiến nghị (Ban TTND có 20 ý kiến, Ban GSĐTCD có 15 ý kiến) gửi đơn vị được giám sát và kiểm tra.

3. Về tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2024. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNLP. Phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường tổ chức hiệu quả các cuộc tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục tại các khu dân cư.

đã tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục tại các khu dân cư.

Ban hành văn bản về thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Hằng năm đề nghị các xã, thị trấn triển khai nội dung giám sát việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên để thực hiện nhiệm vụ giám sát và góp ý.

II. VỀ TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN VÀ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN

1. Tình hình các tầng lớp nhân dân

Trong năm, tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân trong huyện ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác chăm lo cho người nghèo, các hoạt động động an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội được khẳng định.

Tuy nhiên, Nhân dân còn băn khoăn lo lắng: thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng tăng, đầu ra một số sản phẩm chưa đảm bảo... gây ảnh hưởng đến tư tưởng, hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

2. Ý kiến, kiến nghị của nhân dân

2.1. Nhân dân xã Tênh Phong kiến nghị: Đề nghị xem xét, điều chỉnh việc quy hoạch rừng và đất trồng cho phù hợp để đảm bảo đất canh tác cho Nhân dân xã Tênh Phong(Theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn xã Tênh Phong chưa thống nhất với Nhân dân; các cơ quan chuyên môn căn cứ theo luật soi trên vệ tinh xuống, đất trồng khoanh vào bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, các bản và Nhân dân chưa được thống nhất đã đưa vào quy hoạch).

2.2. Cử tri bản Phình Cừ xã Ta Ma kiến nghị: thực hiện Kế hoạch số 388/KH - UBND ngày 20/02/2013 về rà soát, hoàn chỉnh thủ tục để giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015. Cử tri bản Phình Cừ không nhất trí với đơn vị tư vấn đang quy chủ sai số diện tích đất rừng của bản Phình Cừ đang quản lý sang bản Thờ Tỷ cụ thể: thửa số 48 với diện tích 23,01 thuộc tiểu khu 596, khoảnh 6, lô 1 và nửa thửa số 54 thuộc tiểu khu 596, khoảnh 9, lô 1 đang quy chủ cho cộng đồng bản Thờ Tỷ, 02 thửa đất trên, lúc chưa có Kế hoạch số 388/KH - UBND ngày 20/2/2013 về rà soát, hoàn chỉnh thủ tục để giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 là thuộc bản Phình Cừ quản lý, cử tri và Nhân dân bản Phình Cừ đề nghị xem xét, điều chỉnh số diện tích trên cho cộng đồng bản Phình Cừ quản lý như trước đây.

Thực hiện đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Quài Cang, Chiềng Sinh, Quài Nưa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới tại 3 xã trên. Qua tổ chức lấy ý kiến, kết quả sự hài lòng của người dân khá cao; Xã Quài Cang đạt 98,1%. xã Quài Nưa đạt 98,6%, xã Chiềng Sinh đạt 99%. Tuy nhiên Nhân dân còn lo lắng việc một số tiêu chí còn chưa đạt (mới cơ bản đạt) như: tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tỷ lệ bản có nhà văn hóa còn thấp (chiềng sinh 14%; Quài Cang 8%; Quài Nưa 25%), việc đảm bảo về vệ sinh, môi trường (phân loại chất thải rắn). Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện có phương án, kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí cơ bản đạt để đảm bảo đạt theo quy định.

Trên đây là Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2024, ý kiến phản ánh của Nhân dân và kiến nghị của của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện./.

Nơi nhận:

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND, UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Các TCTV;
- BTT MTTQVN các xã, thị trấn;
- Lưu BTT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Lường Thị Nhung